

# **BSR hợp tác với đối tác Hoa Kỳ nghiên cứu, sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững**

06:05 15/03/2025

Tác giả: Đang cập nhật

**Vừa qua, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã ký với Tập đoàn Kellogg Brown & Root (KBR) của Mỹ hợp đồng tư vấn nghiên cứu tiên khả thi nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).**

Hợp đồng ký kết trên là bước đi mang tính chiến lược, giúp BSR tiếp cận các công nghệ và giải pháp kỹ thuật tiên tiến để chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải carbon. Theo đó, trong khuôn khổ chuyển công tác tại Mỹ làm việc với Cơ quan đại diện Thương mại (USTR), Bộ Thương mại (DOC) và Bộ Năng lượng (DOE), Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã tham dự và chứng kiến buổi lễ ký kết và công bố các thỏa thuận hợp tác, hợp đồng mua sắm máy móc, trang thiết bị, nguyên nhiên vật liệu và dịch vụ, hàng hóa giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ.

Cùng dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng, đoàn công tác của Bộ Công Thương, đại diện lãnh đạo các tập đoàn Năng lượng và Công nghiệp Việt Nam (Petrovietnam) cùng các công ty thành viên (BSR, PVGas, PVPower), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tập đoàn công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Masan cùng các đối tác Hoa Kỳ.



*Ông Trần Thái Bảo, Phó Tổng Giám đốc BSR và đại diện lãnh đạo Tập đoàn Kellogg Brown & Root (KBR) ký hợp đồng tư vấn nghiên cứu tiền khả thi nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).*

Phát biểu tại buổi lễ ký kết và công bố, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện và 2 năm nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ hai nước đã và đang phát triển ngày một tích cực, vững chắc trên tất cả lĩnh vực. Trong đó, trụ cột kinh tế - thương mại - đầu tư đóng vai trò là động lực chủ chốt thúc đẩy tổng thể quan hệ song phương.

Về thương mại, kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 150 tỷ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Hoa Kỳ trở thành đối tác thương mại lớn thứ 2 và là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam và đang dần trở thành nguồn cung về các sản phẩm máy móc, thiết bị, khoa học công nghệ, năng lượng cho Việt Nam.

Về đầu tư, Mỹ tiếp tục là một trong những đối tác đầu tư hàng đầu của Việt Nam, với hầu hết các tập đoàn lớn của Mỹ đều đã hiện diện và đầu tư kinh doanh có hiệu quả tại Việt Nam, trong khi, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia đầu tư tại thị trường Mỹ. Đến thời điểm này của năm 2025 đã có hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam đăng ký tham sự kiện Select USA 2025 để tìm hiểu về cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Mỹ.

Chia sẻ kết quả làm việc với các cơ quan của Mỹ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng tiềm năng hợp tác của hai nước Việt Nam và Mỹ vẫn còn rất lớn, nhất là trong các lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển; phát triển ngành công nghiệp chip, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật (IOT); năng lượng mới, năng lượng tái tạo; tài chính, trung tâm tài chính; công nghệ sinh học, y tế... Việt Nam mong muốn Mỹ tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, đầu tư kinh doanh có hiệu quả, đặc biệt là các dự án trong dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Trên tinh thần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương Việt Nam - Mỹ, trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, nhiều thỏa thuận hợp tác có ý nghĩa quan trọng và giá trị lớn đã được ký kết giữa các bên.



*Sự hợp tác này giúp BSR tiếp cận các công nghệ và giải pháp kỹ thuật tiên tiến để chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải carbon.*

Tại đây, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã ký với Tập đoàn Kellogg Brown & Root (KBR) hợp đồng tư vấn nghiên cứu tiền khả thi nhiên liệu hàng không bền vững (SAF). Việc BSR và KBR đạt được thỏa thuận là bước đi mang tính chiến lược, giúp BSR tiếp cận các công nghệ và giải pháp kỹ thuật tiên tiến để chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải carbon; đồng thời, cũng là cơ hội để BSR mở rộng đầu tư vào các dự án năng lượng mới và nhiên liệu bền vững, góp phần quan trọng vào lộ trình chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải carbon, thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam và trên toàn cầu.

Tổng giá trị của các dự án được tạo ra từ những thỏa thuận trong dịp này dự kiến đạt khoảng 4,15 tỷ USD và tạo ra hàng trăm nghìn việc làm cho người lao động hai nước. Các thỏa thuận mua hàng dài hạn từ Hoa Kỳ đã ký kết trước đây sẽ triển khai từ năm 2025, dự kiến đạt khoảng hơn 50 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực nhập khẩu máy bay, dịch vụ hàng không, khai thác dầu khí, nhập khẩu các sản phẩm lọc hóa dầu... Ngoài ra các doanh nghiệp hai bên đang tiếp tục trao đổi, đàm phán các thỏa thuận nhập khẩu dầu thô, khí hóa lỏng, thiết bị ngành hóa dầu, dự án cung cấp điện thông qua hệ thống cáp ngầm, các dự án điện... dự kiến sẽ tạo ra giá trị khoảng 36 tỷ USD trong tương lai.

**Bảo Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/bsr-hop-tac-voi-doi-tac-hoa-ky-nghien-cuu-san-xuat-nhien-lieu-hang-khong-ben-vung>